



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตามประกาศลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ ตามประกาศลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยกำหนดดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชอมพอ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายนี้) หรือตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทาง www.lamphunpao.go.th และให้มีผลดังต่อไปนี้

๑. การสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้ง

๒. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ - ๔
มารายงานตัวแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งฯ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จำนวน ๑ ฉบับ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชมพอ ชั้น ๓ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสี kaki คอพับแขนยาว หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ
ดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๔	นางสาวเกษศิรินทร์ วงศ์วิวัฒนา	ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ - ๔ ไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมชมพอ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
๒	๐๗	นางรัตนา ใจยา	
๓	๐๔	นายเจษฎากร วงศ์คม	
๔	๑๓	นางสาวอรวรรณ วงศ์จู	